

ไร้อ้อยจี้รัฐเลื่อน‘ลอยตัวน้ำตาล’

- แนะเคลียร์เกณฑ์ใหม่ชดก่อนใช้
- หวั่นยกเลิกโควต้าทำฟุ้งทั้งระบบ

ชมรมชาวไร้อ้อยภาคอีสานเตรียมมระดมความเห็นนโยบายยกเลิกโควต้าและลอยตัวน้ำตาลทราย ชี้หลายเรื่องยังไม่ชัด ทั้งสูตรคำนวณราคาแบบใหม่ การแก้กฎหมาย หาก 1 ธ.ค.ภาครัฐไม่พร้อมควรเลื่อนไปก่อน ผันต้นทุนทั้งเกรงกระทบทั้งระบบ พร้อมเสนอรัฐบาลพิจารณา ด้าน สอน.เชื่อหลักเกณฑ์ใหม่เสร็จไม่เกินต้น พ.ย.

นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานชมรมสถาบันชาวไร้อ้อยภาคอีสาน เปิดเผยว่า ในวันที่ 25 ตุลาคม ชมรมเตรียมประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบายการยกเลิกโควต้า และลอยตัวน้ำตาลทรายของภาครัฐที่จะมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 หลังจากนั้นจะนำเสนอความเห็นต่อรัฐบาล เบื้องต้นมีความเห็นว่าการยกเลิกโควต้ายังไม่พร้อมควรเลื่อนระยะเวลาออกไปก่อน เนื่องจากหลายเรื่องยังไม่เสร็จ ทั้งสูตรการคำนวณราคาอ้อยแบบใหม่ การแก้ไขกฎหมายยังไม่เสร็จ ต้องเปิดรับฟังความเห็นอีก หากต้นทุ้งประกาศลอยตัวทั้งที่ยังไม่มีความพร้อม เกรงว่าจะส่งผล

กระทบอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมอ้อยทั้งระบบ

“อ้อยเป็นเรื่องซับซ้อน ถ้ายังไม่มีความพร้อมอยากให้เลื่อนไปก่อน ชาวไร้อ้อยไม่ได้คัดค้านการลอยตัวน้ำตาลทราย แต่อยากให้ทำเมื่อพร้อมจริงๆ อย่าไปกลัวประเทศบราซิลที่จะฟ้องไทยว่าระบบเดิมเหมือนเป็นการอุดหนุนน้ำตาลทราย อย่าปอดแหก ถ้าไม่พร้อมให้ใช้สูตรคำนวณราคาแบบเดิมไปก่อน ใช้มากกว่า 30 ปี ไม่เห็นมีปัญหาอะไร” นายธีระชัยกล่าว

รายงานข่าวจากผู้ประกอบการชมรมหวานรายใหญ่ กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีความสับสนกับนโยบายการลอยตัวราคาน้ำตาลทรายของภาครัฐอย่างมากว่ามีความพร้อมในการลอยตัวจริงหรือไม่ เนื่องจากการติดตามข่าวสารพบว่าภาครัฐเจียบ ขณะที่ฝ่ายโรงงานน้ำตาลทราย และชาวไร่ก็ออกมาระบุว่า นโยบายดังกล่าวไม่น่าจะทันตามที่ประกาศไว้ จึงอยากให้ภาครัฐออกมาชี้แจงความชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ผลกระทบต่อผู้บริโภคหลังจากประกาศลอยตัวออกมาแล้วแนวโน้มราคาน้ำตาลทรายจะเป็นอย่างไร เพื่อให้ปรับตัวได้ทัน เนื่องจากน้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบของหลายอุตสาหกรรม เครื่องดื่ม ซึ่งจากการพูดคุยในแวดวงผู้ประกอบการชมรมหวานราย เริ่มมีการชื้อน้ำตาลกักตุนไว้บางส่วนแล้ว เนื่องจากยังไม่มั่นใจราคาน้ำตาลทราย หลังจากประกาศลอยตัว

ด้านแหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กล่าวว่า วันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนชาวไร้อ้อย และผู้แทนโรงงานน้ำตาลสามารถหาข้อยุติในหลักการเบื้องต้นแล้ว โดยมีแนวทางบริหารราคาน้ำตาลทรายตามกลไกของตลาด และการยกเลิกโควตาน้ำตาลทรายเพื่อให้สอดคล้องต่อหลักเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดในขั้นตอนแก้ไขปรับปรุงระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมหรือไม่เกินต้นเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้มีผลบังคับใช้ และพร้อมนำไปดำเนินการก่อนการเปิดหีบอ้อย กำหนดราคาอ้อยขั้นต้นของฤดูกาลผลิตปี 2560/61 นี้